



ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฉบับที่ 4)

เรื่อง มาตรการการเดินทางไปยัง เดินทางผ่าน (transit) ท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ได้มีการแพร่กระจายไปในหลายประเทศทั่วโลกอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก โดยองค์การอนามัยโลกประกาศว่าการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็น “ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ” (Public Health Emergency of International Concern; PHEIC) ประกอบกับเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศเรื่อง “ท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย” กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) พ.ศ. ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จึงขอกำหนดแนวทางการปฏิบัติสำหรับนักศึกษาและบุคลากรที่มีความจำเป็นต้องเดินทางเข้า-ออกประเทศไทย เพิ่มเติมจากประกาศเดิม

มาตรการสำหรับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่เดินทางไปยัง หรือเดินทางผ่าน (transit) ประเทศที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 5 มีนาคม 2563 ดังนี้

1. ไม่อนุญาตให้นักศึกษาหรือบุคลากรเพื่อเดินทางไปยัง หรือเดินทางผ่าน (transit) ประเทศที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย
2. ไม่อนุญาตให้ผู้ที่เดินทางมาจาก หรือเดินทางผ่าน (transit) ประเทศที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย ที่ยังไม่ครบ 14 วัน เข้ามายังมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3. สำหรับนักศึกษาหรือบุคลากรที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางผ่าน (transit) ประเทศที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย ก่อนหน้าประกาศฉบับนี้ ให้ปฏิบัติตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 3)
4. สำหรับนักศึกษาหรือบุคลากรที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังประเทศที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย ให้ขออนุญาตต่ออาจารย์ที่ปรึกษา/หัวหน้าส่วนงาน/ผู้บังคับบัญชา เป็นกรณีไป
5. การเดินทางไปยัง หรือเดินทางผ่าน (transit) ประเทศที่ไม่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย ให้นักศึกษาและบุคลากรปฏิบัติตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 3)

ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศนี้เป็นต้นไป หากประกาศใดขัดแย้งกับประกาศฉบับนี้ให้ถือประกาศฉบับนี้เป็นที่สิ้นสุด จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ประกาศ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2563

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิวัตติ แก้วประดับ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์